
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ 

   วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 
อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25     
ปีที่ 4 ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ โดยมี นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนการท าหน้าที่ประธานการประชุม 

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24  เมื่อสมาชิกฯ ครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

  (1) กระทู้ถาม       (ไม่มี) 

             (2) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม                            
     เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมไม่ปรากฏในระเบียบวาระ คือ 
     2.1 รับทราบเรื่องการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 2 คน  

 ด้วยนายชัชวาลล์  คงอุดม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังท้องถิ่น ไท               
ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2565 และนายนพดล       
แก้วสุพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังท้องถิ่นไท ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิก           
สภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่  26 ธันวาคม 2565 เป็นผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร          
ของนายชัชวาลล์ คงอุดม และนายนพดล แก้วสุพัฒน์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (8) และ (3) 
ตามล าดับ จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 

                        2.2 สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎรปฏิญ าณ ตน  ก่ อน เข้ ารับหน้ าที่ ม าตรา 115                
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

                            เนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช  2560 มาตรา 115 ก าหนดให้ สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร ต้อ งปฏิญ าณ ตนก่อนแห่ ง 
สภาที่ตนเป็นสมาชิกก่อนเข้ารับหน้าที่  

  จากนั้น นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรครวมพลัง            
ได้ปฏิญาณตนต่อที่ประชุม 

          ดังนั้น ขณะนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้ คือ 437 คน   
องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง คือ 219 คน  

      ที่ประชุมรับทราบ 

                    (3) รับรองรายงานการประชุม                                    (ไม่มี) 

                    (4) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว                 (ไม่มี) 
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                     -  เรื่องด่วน 

                        1. พิจารณากรณี วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่  ..)       
พ.ศ. .... 
                            ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร     
ลงมติเห็นชอบแล้ว ที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติรับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไว้พิจารณา             
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 และตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณา เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว จึงได้เสนอ
ต่อวุฒิสภาพิจารณาในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 24 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 
2565 และครั้งที่ 25 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมได้ลงมติให้แก้ไข
เพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติ  จ านวน 5 มาตรา คือ มาตรา 3 
มาตรา 4 มาตรา 8 มาตรา 10 มาตรา 16 และแก้ไขเพ่ิมเติมอัตราค่าธรรมเนียมท้ายร่างพระราชบัญญัติ 
                           สมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็นว่า การขึ้นทะเบียนสถาปนิก ถ้าหากตัดค าว่า 
“สัญชาติไทย” ออกไป ท าให้สถาปนิกไทยเสียเปรียบ ซึ่งเป็นเรื่องสิทธิประโยชน์ของสถาปนิกไทย              
ส่วน "สถาปนิกต่างชาติขึ้นทะเบียน " เพ่ือป้องกันมิให้ เกิดปัญหากรณีชาวต่างชาติที่มาขอขึ้นทะเบียน            
เป็นสถาปนิกในประเทศไทย โดยนอกจากจะก าหนดให้ต้องได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนให้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมจากประเทศต้นทางแล้ว อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบแทนใบอนุญาตกับอัตราค่าธรรมนียม        
การออกหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต ซึ่งเป็นเอกสารสองประเภทที่มีประโยชน์ใช้สอยแตกต่างกัน    
กลับก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูงไว้เหมือนกัน ดังนั้น เมื่อวัตถุประสงค์และปริมาณในการออกเอกสาร
ดังกล่าวแตกต่างกันอย่างมาก สภาสถาปนิกจึงควรพิจารณาปรับปรุงการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม           
โดยก าหนดให้ค่าธรรมเนียมการออกใบแทนใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมการออกหลักฐานรับรองการได้รับ
ใบอนุญาตมีอัตราที่แตกต่างกัน และแยกตามระดับของความส าคัญของเอกสาร เพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่สมาชิก
จนเกินสมควร  

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยที่วุฒิสภาแก้ไข ด้วยคะแนน 205 เสียง 

2. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..)     
พ.ศ. .... 

          ในการพิ จารณ าร่ างพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ มครองแรงงาน  (ฉบั บที่  ..) พ .ศ . ....                    
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว ที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติรับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้
พิจารณาในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565     
และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณา เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว         
จึงได้เสนอต่อวุฒิสภาพิจารณาในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 30 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 12 
กันยายน 2565 ที่ประชุมได้ลงมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในมาตรา 3 

         ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยที่วุฒิสภาแก้ไข ด้วยคะแนน 257 เสียง 

  3. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

    ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....         
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว ที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติรับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้
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พิจารณา ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ ง) วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565      
และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณา เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว         
จึงได้เสนอต่อวุฒิสภาพิจารณาในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 30 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 12 
กันยายน 2565 ที่ประชุมได้ลงมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในมาตรา 3 

          ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยที่วุฒิสภาแก้ไข ด้วยคะแนน  253 เสียง 

                           4. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..)      
พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว ที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติรับร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ไว้พิจารณา ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 24 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 
2565 และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณา เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
จึงได้เสนอต่อวุฒิสภาพิจารณาในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 8 
พฤศจิกายน 2565 ทีป่ระชุมได้ลงมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยตัดมาตรา 5 ออก 

    สมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็นว่า ขอเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกัน 
เพ่ือพิจารณาในมาตรา 5 ไม่เห็นด้วยที่ให้มีการตัดมาตรา 5 ออกไป เนื่องจากข้าราชการมีหลายประเภทที่ยังไม่มี   
ที่อยู่อาศัย ดังนั้น สมาชิก กบข.ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินสะสม      
เงินสมทบ และผลประโยชน์อื่น ๆ อีกด้วย ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เสนอโดยคณะรัฐมนตรี และประกบกับร่าง
พระราชบัญญัติที่เสนอโดย นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดหาที่อยู่อาศัย โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัยไม่สูงมากเหมาะส าหรับข้าราชการทั่วไป ซึ่งมีข้าราชการ กบข.หลายล้านคน         
มีสิทธิสามารถกู้ซื้อบ้านได้  เพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับตัวเอง ดังนั้น การที่วุฒิสภาตัดมาตรา 5 ออกไป              
จึงไม่เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าว  

  ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยที่วุฒิสภาแก้ไข ด้วยคะแนน  206 เสียง 

5. พิจารณากรณี วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม          
เพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่  ..)        
พ.ศ. ..... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว ที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติรับร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ไว้พิจารณา ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 
2565 และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณา เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
จึงได้เสนอต่อวุฒิสภาพิจารณาในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 6
ธันวาคม 2565 ที่ประชุมได้ลงมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนี้  แก้ไข มาตรา 5 มาตรา 9 
มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 25 มาตรา 26 และมาตรา 28 เพ่ิม มาตรา 241 
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สมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็นว่า ไม่เห็นด้วยกับกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของวุฒิสภา  
ซึ่ งรั ฐ ธ รรมนู ญ แห่ งราชอาณ าจั ก ร ไท ย  พุ ท ธศั ก ราช  2560  ส่ ง เส ริ ม ให้ มี ก าร เรี ยน ฟ รี  ดั งนั้ น                  
 ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เนื่องจาก มาตรา 54 วรรค 6 เป็นบทบัญญัติ          
ในหมวด 5 "หน้าที่ของรัฐ" ค าขึ้นต้นของแต่ละมาตราว่า "รัฐต้อง" ซึ่งมีนัยส าคัญเป็นเรื่องสวัสดิการถ้วนหน้า      
ของผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุกคน ดังนั้น "กยศ ถือเป็นรัฐ" ต้องปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายตามรู้ฐธรรมนูญ       
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เมื่อกองทุน 
กยศ.เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืม รัฐต้องจัดเป็นทุนการศึกษาให้ ซึ่งผู้กู้ กยศ.ทั้งหมด             
เป็นผู้ขาดแคลุนทุนทรัพย์ จึงถือว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ การที่ไม่ปฏิบัติ
ตามให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ จึงถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ ดังนั้น จึงไม่เห็นด้วยกับที่วุฒิสภาแก้ไขเพ่ิมเติม        
ให้มีการคิดค่าดอกเบี้ย จึงขอเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาเรื่องดังกล่าว  

สมาชิกฯ อภิปรายบางส่วนแสดงความคิดเห็นสนับสนุนให้มีดอกเบี้ยว่า หากไม่มีดอกเบี้ย     
จะท าให้มูลค่ากองทุนลดลง การก าหนดอัตราดอกเบี้ยให้คิดได้ ไม่เกิน 1% ต่อปี  ขณะที่การผิดนัดช าระหนี้ ผู้กู้ยืม
ต้องเสียเบี้ยปรับ ไม่เกิน 0.5% ต่อปี เว้นแต่คณะกรรมการจะยกเว้นหรือลดหย่อนให้ การมีดอกเบี้ยคือการท าให้     
ผู้กู้มีวินัยและความรับผิดชอบ เป็นการสร้างโอกาสให้รุ่นน้องได้เรียนหนังสือต่อไป แต่เมื่อไม่ให้เก็บเบี้ยปรับ      
และไม่เก็บดอกเบี้ยเงินกู้ เปรียบเสมือนการยกเลิกหนี้จะท าให้เกิดปัญหาในอนาคตได้  ดังนั้น ขอให้พิจารณา 
กันด้วยเหตุผล และขอให้พิจารณาผ่านร่างพระราชบัญญัติ ดังกล่าวโดยเร็ว เพ่ือมิให้ เกิดผลกระทบกับ  
นักเรียน นิสิต และนักศึกษาต่อไป 

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยที่วุฒิสภาแก้ไข ด้วยคะแนน 226 เสียง 
 
(5) เรื่องที่ค้างพิจารณา    (ไม่มี) 
 
(6) เรื่องที่เสนอใหม่     (ไม่มี) 
 
(7) เรื่องอ่ืนๆ      (ไม่มี) 
 

     จากนั้นประธานฯ ได้สั่งปิดการประชุมเวลา  15.02 นาฬิกา 

 
ปิดประชุมเวลา 15.02 นาฬิกา 
 
      ************************** 
 
 
           จัดท ำโดย กลุ่มงำนสื่อมวลชน ส ำนักประชำสัมพันธ์  
                     ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 


